

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2565

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท วันทิวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตรายการเกี่ยวกับบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้

### 1. รายการที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

- 1.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 27 ในเดือนมีนาคม 2565 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาส่วนแบ่งผลประโยชน์จากธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล กับบริษัทที่จดทะเบียนในไทย 1 ราย และ บริษัทที่จดทะเบียนต่างประเทศอีก 1 ราย โดยได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมมีมูลค่ารวม 2.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้รับชำระเป็นเงินสดนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยในเดือนเมษายน 2565 และรับรู้เป็น “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 1.2 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 จากการเข้าทำสัญญาตามข้อ 1.1 บริษัทย่อยยังได้รับเงินดิจิทัล จำนวน 10.7 ล้านหน่วยดิจิทัล อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยไม่ได้รับรู้เงินดิจิทัลดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ซื้อเงินดิจิทัลสกุลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 8.8 ล้านหน่วยดิจิทัล ในราคา 4.1 ล้านบาท จากบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศรายเดียวกันกับที่กล่าวในข้อ 1.1 ด้วยการจ่ายเป็นเงินสดให้อีกบริษัทหนึ่งตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” ทั้งนี้ บริษัทย่อยบันทึกรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทั้งจำนวน 4.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 1.3 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาให้บริการกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศแห่งหนึ่ง และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้ค่าบริการ” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 3.0 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยตกลงที่จะรับชำระค่าบริการเป็นรายงวดภายในปี 2565 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทย่อยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนวิธีการชำระค่าบริการเป็นชำระด้วยเงินสกุลดิจิทัลสกุลหนึ่งจำนวน 100.0 ล้านหน่วยดิจิทัล แทน โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดภายในปี 2567 ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทย่อยได้รับชำระเงินสกุลดิจิทัลจำนวนรวม 13.1 ล้านหน่วยดิจิทัล โดยบริษัทย่อยได้ทำสัญญาขายเงินสกุลดิจิทัลออกไปบางส่วนจำนวน 3.1 ล้านหน่วยดิจิทัล ไปให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (เกี่ยวข้องกันโดยกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว) ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกันกับบริษัทที่ชำระค่าบริการให้บริษัทย่อยด้วยเงินสกุลดิจิทัล ในราคา 6 ล้านบาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีกำไรจากการขายประมาณ 5.5 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ชำระรายการดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่กรรมการอีกท่านหนึ่งของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ชำระเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าค้างชำระจำนวน 2.8 ล้านบาท และมีสกุลเงินดิจิทัลคงเหลือจำนวน 10.0 ล้านหน่วยดิจิทัล แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” จำนวน 0.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยบันทึกขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว จำนวนรวม 3.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการซื้อและขายเงินสกุลดิจิทัลทั้ง 3 รายการ เป็นรายการซื้อขายด้วยเงินสด ทั้งสามรายการ โดยผลกระทบของรายการที่กล่าวในข้อ 1.1 - 1.3 ข้างต้น มีผลต่อรายได้จำนวนรวม 10.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจำนวนรวม 7.2 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

## 2. การลดสัดส่วนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 34 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย โดยมีแผนดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยจากปัจจุบันที่ถืออยู่ลงบางส่วนหรือทั้งหมด และลดจำนวนกรรมการของกลุ่มบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

#### *การรับรู้รายได้สำหรับสัญญาบริการระยะยาว*

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาระยะยาวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.1 รายได้จากสัญญาให้บริการที่รับรู้ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญ เมื่อเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท และส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสัญญาบริการมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากสัญญาบริการระยะยาว

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้รวมทั้งกระบวนการการทำสัญญาโดยการสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ สุ่มเลือกตัวอย่างสัญญาบริการระยะยาวที่ทำกับลูกค้าเพื่ออ่านสัญญาดังกล่าว และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ รวมทั้งสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ตลอดจนสุ่มตัวอย่างตรวจสอบรายการรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ และสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บริการแบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อหาความผิดปกติในการบันทึกรายการดังกล่าวตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรู้รายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### *การรวมธุรกิจ*

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ซื้อกิจการ บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด ได้รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยรวมและฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว รวมถึงการรับรู้ค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการซื้อดังกล่าวเพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามค่านิยมของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่าง ๆ ที่สำคัญที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน สอบทานองค์ประกอบของข้อมูลในแบบจำลองพิจารณาข้อสมมติที่สำคัญ เช่น อัตราคิดลด และอัตราการเจริญเติบโต เป็นต้น รวมถึงพิจารณาความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และพิจารณาเหตุผลสนับสนุนค่าความนิยม ที่กลุ่มบริษัทบันทึกไว้โดยทำการวิเคราะห์รูปแบบในการกำหนดราคาซื้อขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นหากข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	100,045,305	192,923,395	71,988,054	186,301,110
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	118,647,497	84,998,320	85,897,182	83,941,964
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	1,700,000	76,000,000	24,500,000
รายได้ค้างรับ	6, 9	49,408,691	48,465,788	38,945,452	47,117,227
สินค้าคงเหลือ	10	3,235,473	5,785,588	2,190,525	4,356,544
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	234,571,370	326,726,576	234,571,370	326,726,576
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	46,176,284	48,109,072	42,347,928	46,416,129
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>552,084,620</b>	<b>708,708,739</b>	<b>551,940,511</b>	<b>719,359,550</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	39,964,556	14,964,556
อุปกรณ์	14	62,308,365	59,626,710	54,802,236	55,672,235
สินทรัพย์สิทธิการใช้	17	14,611,127	23,977,137	13,665,867	23,757,287
ค่าความนิยม	13	53,149,938	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	103,091,650	28,432,834	25,780,411	27,847,224
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	24	21,282,337	1,354,343	19,075,174	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	172,554,852	180,606,914	171,789,300	180,251,647
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		276,179	262,876	276,179	257,916
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>427,274,448</b>	<b>294,260,814</b>	<b>325,353,723</b>	<b>302,750,865</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>979,359,068</b>	<b>1,002,969,553</b>	<b>877,294,234</b>	<b>1,022,110,415</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วัน투วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 16	84,320,737	46,234,584	43,914,756	43,614,102
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	10,057,003	11,659,044	9,575,064	11,517,970
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	15,286,288	13,020,433	13,773,061	12,373,400
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>109,664,028</b>	<b>70,914,061</b>	<b>67,262,881</b>	<b>67,505,472</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	17	5,073,838	13,112,754	4,579,891	13,027,864
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	12,350,882	10,110,116	11,010,975	9,554,196
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	24	13,432,650	2,981,566	-	2,981,566
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,699,307	1,652,759	1,628,868	1,608,159
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>32,556,677</b>	<b>27,857,195</b>	<b>17,219,734</b>	<b>27,171,785</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>142,220,705</b>	<b>98,771,256</b>	<b>84,482,615</b>	<b>94,677,257</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 895,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(2564: หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)					
		895,000,000	840,000,000	895,000,000	840,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 559,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
		559,999,995	559,999,995	559,999,995	559,999,995
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ					
		304,418,692	304,418,692	304,418,692	304,418,692
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย					
	21	28,700,000	28,700,000	28,700,000	28,700,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)					
		(105,498,417)	10,798,841	(100,307,068)	34,314,471
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
		293,991	280,769	-	-
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</b>					
		<b>787,914,261</b>	<b>904,198,297</b>	<b>792,811,619</b>	<b>927,433,158</b>
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย					
		49,224,102	-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>837,138,363</b>	<b>904,198,297</b>	<b>792,811,619</b>	<b>927,433,158</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>979,359,068</b>	<b>1,002,969,553</b>	<b>877,294,234</b>	<b>1,022,110,415</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการบริการ	600,315,318	560,217,333	484,725,898	537,045,410
รายได้จากงานตามสัญญา	15,944,625	35,683,341	12,872,381	35,396,490
รายได้จากการขาย	4,196,854	1,513,176	-	-
รายได้อื่น	27 14,179,844	58,713,624	3,134,271	57,467,747
<b>รวมรายได้</b>	<b>634,636,641</b>	<b>656,127,474</b>	<b>500,732,550</b>	<b>629,909,647</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	23			
ต้นทุนการให้บริการ	499,392,560	465,931,328	398,353,229	439,502,260
ต้นทุนงานตามสัญญา	11,942,496	22,099,917	11,095,633	24,033,936
ต้นทุนขาย	1,655,193	1,055,697	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	1,521,912	5,719,980	1,348,016	2,948,177
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99,889,237	102,383,306	80,061,192	95,193,748
ค่าใช้จ่ายอื่น	159,117,577	4,659,313	166,845,464	77,777
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>773,518,975</b>	<b>601,849,541</b>	<b>657,703,534</b>	<b>561,755,898</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน</b>	<b>(138,882,334)</b>	<b>54,277,933</b>	<b>(156,970,984)</b>	<b>68,153,749</b>
รายได้ทางการเงิน	256,931	1,031,208	772,158	1,331,589
ต้นทุนทางการเงิน	(809,459)	(1,913,386)	(757,830)	(1,868,226)
กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	122,617	15,014,368	122,617	15,014,368
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(139,312,245)</b>	<b>68,410,123</b>	<b>(156,834,039)</b>	<b>82,631,480</b>
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	24 23,553,321	(12,730,652)	22,087,892	(13,737,776)
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>(115,758,924)</b>	<b>55,679,471</b>	<b>(134,746,147)</b>	<b>68,893,704</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	13,222	220,829	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	13,222	220,829	-	-
รายการที่ไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนภายหลัง ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	(95,677)	6,604,852	155,760	5,678,253
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	24	19,135	(1,320,970)	(31,152)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(76,542)	5,283,882	124,608	4,542,603
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(63,320)</b>	<b>5,504,711</b>	<b>124,608</b>	<b>4,542,603</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>(115,822,244)</b>	<b>61,184,182</b>	<b>(134,621,539)</b>	<b>73,436,307</b>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(116,220,716)	55,679,471	(134,746,147)	68,893,704
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	461,792	-		
	(115,758,924)	55,679,471		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(116,284,036)	61,184,182	(134,621,539)	73,436,307
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	461,792	-		
	(115,822,244)	61,184,182		
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น</b>	25			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.21)	0.11	(0.24)	0.13
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	559,999,995	522,272,625	559,999,995	522,272,625
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด				
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.15)	0.08	(0.17)	0.09
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	780,226,598	733,221,067	780,226,598	733,221,067

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบการเงินรวม

	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ							
	ส่วนของผู้ถือหุ้น				องค์ประกอบอื่นของ			
	กำไรสะสม				ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้มีส่วน	
	ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม	ผลต่างจากการ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้มีส่วน	ได้เสียที่ไม่มี	รวมส่วนของ
ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่า	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่จัดสรร	แปลงค่า	รวมส่วนของ	ได้เสียที่ไม่มี	รวมส่วนของ	
ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	สำรอง	(ขาดทุน)	งบการเงินที่เป็น	ผู้ถือหุ้น	อำนาจควบคุม	ผู้ถือหุ้น	
		ตามกฎหมาย	(ขาดทุน)	เงินตราต่างประเทศ	ของบริษัทฯ	ของบริษัทย่อย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	280,000,000	304,418,692	27,100,000	(48,564,512)	59,940	563,014,120	-	563,014,120
กำไรสำหรับปี	-	-	-	55,679,471	-	55,679,471	-	55,679,471
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	5,283,882	220,829	5,504,711	-	5,504,711
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	60,963,353	220,829	61,184,182	-	61,184,182
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)	279,999,995	-	-	-	-	279,999,995	-	279,999,995
โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)	-	-	1,600,000	(1,600,000)	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	559,999,995	304,418,692	28,700,000	10,798,841	280,769	904,198,297	-	904,198,297
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	559,999,995	304,418,692	28,700,000	10,798,841	280,769	904,198,297	-	904,198,297
ซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13)	-	-	-	-	-	-	48,762,310	48,762,310
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(116,220,716)	-	(116,220,716)	461,792	(115,758,924)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(76,542)	13,222	(63,320)	-	(63,320)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(116,297,258)	13,222	(116,284,036)	461,792	(115,822,244)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	559,999,995	304,418,692	28,700,000	(105,498,417)	293,991	787,914,261	49,224,102	837,138,363

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วัน투วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้น	กำไรสะสม				รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -		
				สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564</b>	280,000,000	304,418,692	27,100,000	(37,521,836)	573,996,856	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	68,893,704	68,893,704	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	4,542,603	4,542,603	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	73,436,307	73,436,307	
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)	279,999,995	-	-	-	279,999,995	
โอนกำไรสะสมไปเป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)	-	-	1,600,000	(1,600,000)	-	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	<b>559,999,995</b>	<b>304,418,692</b>	<b>28,700,000</b>	<b>34,314,471</b>	<b>927,433,158</b>	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565</b>	<b>559,999,995</b>	<b>304,418,692</b>	<b>28,700,000</b>	<b>34,314,471</b>	<b>927,433,158</b>	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(134,746,147)	(134,746,147)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	124,608	124,608	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(134,621,539)	(134,621,539)	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>	<b>559,999,995</b>	<b>304,418,692</b>	<b>28,700,000</b>	<b>(100,307,068)</b>	<b>792,811,619</b>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	(139,312,245)	68,410,123	(156,834,039)	82,631,480
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14, 15, 17	50,565,139	45,271,374	40,411,517
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	11.1.1	40,750,002	(19,441,903)	40,750,002
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ				
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10	1,415,578	-	1,415,578
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย	13.3	-	(1,000,000)	-
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	8	3,292,735	(14,067,861)	412,735
ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)		8,877,383	(946,506)	8,877,383
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	15,000,000
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	2,610,089	1,418,148	2,077,539
โอนกลับสำรองผลขาดทุนโครงการ		-	(4,577,450)	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	7,060,348	4,581,536	2,669,320
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		-	18,260	-
ผลต่างสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการไว้				
และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา	17	(118,691)	(2,292,609)	(118,691)
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่าย	15	981,500	1,887,559	981,500
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		1,407,296	1,917,905	954,686
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(115,536)	1,299,880	(5,602)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		-	41,096	-
ดอกเบี้ยรับ		(256,931)	(1,031,208)	(772,158)
ดอกเบี้ยจ่าย	17.2, 17.3	751,998	1,814,881	722,129
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน		71,396,873	53,109,684	55,538,608

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(32,677,974)	51,995,645	(2,384,651)	57,201,032
รายได้ค้างรับ	(1,352,908)	3,502,418	8,171,775	3,453,142
สินค้าคงเหลือ	1,134,537	5,923,870	750,441	597,847
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,629,982	-	1,629,982	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,693,250	3,110,480	(2,095,045)	2,661,872
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(825,321)	1,443,467	(415,036)	1,470,100
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(13,303)	753,581	(18,263)	323,831
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42,545,662	2,546,327	5,137,473	1,309,769
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(91,643)	(7,587,454)	1,399,661	(8,612,095)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	46,546	503,173	20,709	458,573
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	87,485,701	115,301,191	67,735,654	112,861,054
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(13,933,483)	(14,447,741)	(11,560,359)	(13,869,717)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน	17,723,605	17,905,107	17,723,605	17,905,107
เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19 (465,000)	-	(465,000)	-
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>90,810,823</b>	<b>118,758,557</b>	<b>73,433,900</b>	<b>116,896,444</b>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 -	(1,700,000)	(100,000,000)	(8,000,000)
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6 1,700,000	-	48,500,000	11,500,000
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	259,177	1,028,962	788,856	1,314,890
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน	11.1.1 (266,064,878)	(571,508,862)	(266,064,878)	(571,508,862)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	11.1.1 216,843,391	122,107,711	216,843,391	122,107,711
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,000,000	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย	13.3 -	(5,000,000)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย	13.3 -	6,000,000	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย	13 (73,791,450)	-	(40,000,000)	(7,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	144,373	4,395,528	5,607	495,528
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(56,312,132)	(53,857,844)	(35,873,395)	(48,354,394)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(171,221,519)</b>	<b>(498,534,505)</b>	<b>(175,800,419)</b>	<b>(499,445,127)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	30,000,000	-	30,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	(30,000,000)	-	(30,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า	17.2	(12,423,156)	(11,946,537)	(12,928,859)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	20	-	-	279,999,995
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>		<b>(12,423,156)</b>	<b>(11,946,537)</b>	<b>267,071,136</b>
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(44,238)	-	-
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>		<b>(92,878,090)</b>	<b>(114,313,056)</b>	<b>(115,477,547)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		192,923,395	186,301,110	301,778,657
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>7</b>	<b>100,045,305</b>	<b>71,988,054</b>	<b>186,301,110</b>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)		(4,836,819)	(4,836,819)	4,923,734
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้จ่ายได้สัญญาเช่า	17	2,666,320	3,862,922	4,994,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**1. ข้อมูลทั่วไป**

**1.1 ข้อมูลบริษัทฯ**

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 99/26 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

**2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน**

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

**2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม**

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			<u>2565</u> ร้อยละ	<u>2564</u> ร้อยละ
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>				
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ จัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล ข่าวสารและศูนย์บริการข้อมูลทั้งในและนอกสถานที่และให้บริการทำความสะอาด	ไทย	100	100
บริษัท วันทูวัน แคม โบเดีย จำกัด	ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์	กัมพูชา	100	100
บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด	ดำเนินการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม หุ่นยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			โดยทางอ้อม	
			2565	2564
<b>บริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ</b>			ร้อยละ	ร้อยละ
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อินโน ฮับ จำกัด</b>				
บริษัท ฟิจิตอล สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ให้บริการสื่อทางการตลาดบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต	ไทย	49	-
<p>ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้</p> <p>ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น</p> <p>ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ</p> <p>จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น</p> <p>ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว</p> <p>ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทย่อย และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม</p>				

### 2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน



### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทจะถือว่าเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้า เมื่อกลุ่มบริษัทได้เข้าผูกพันในข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้บังคับได้ กลุ่มบริษัทจะระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา และปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยแสดงตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ กิจการอาจโอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาและกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้กับสัญญานั้น

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

*รายได้จากการจัดหาระบบบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์*

รายได้จากการจัดหาระบบบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการวางแผนและออกแบบระบบบริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ตามความต้องการของลูกค้า การจัดหาและติดตั้งฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งพิจารณาว่ามีเพียงภาระเดียวที่ต้องปฏิบัติ โดยกิจการรับรู้รายได้ดังกล่าวตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ปฏิบัติตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

*รายได้ค่าบริการ*

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ได้ให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะถือเป็นรายได้เป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

*รายได้จากการขายสินค้า*

รายได้จากการขายสินค้านับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*ดอกเบี้ยรับ*

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

*ต้นทุนทางการเงิน*

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 4.2 ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

#### 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำตามสัญญาและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

#### 4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

#### 4.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

เครื่องมือและอุปกรณ์	3 ปี และ 5 ปี
เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์	3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด มีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม	10 ปี
เครื่องหมายการค้า	10 ปี
ค่าสิทธิในทีมพนักงาน	10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่าย แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รายการสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือ คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตรายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 การรวมธุรกิจและค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกการรวมธุรกิจด้วยวิธีซื้อ ต้นทุนในการรวมธุรกิจวัดมูลค่าด้วยผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ (หากเป็นการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ)

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทมีทางเลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุ่มบริษัทมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ พร้อมทั้งจัดประเภทรายการโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในสัญญา สภาพทางเศรษฐกิจ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ

กลุ่มบริษัทรับรู้สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ทั้งนี้ หากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทจะไม่มี การวัดมูลค่าใหม่และบันทึกการจ่ายชำระ ในภายหลังไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น แต่ถ้าหากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างในส่วน ของกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการ รวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า ความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะ ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัท จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุน จากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก บริษัทฯควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออก เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้ สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

## กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่า

### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมและปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

2 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการให้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในนั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

### **สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### **4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน**

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### **4.12 เงินตราต่างประเทศ**

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### **4.13 ผลประโยชน์พนักงาน**

##### **ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน**

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### **ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน**

##### **โครงการสมทบเงิน**

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

### ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน

กลุ่มบริษัทตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของกลุ่มบริษัท โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและวันหยุดที่ไม่ได้ใช้

#### 4.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้ อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น



กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.16 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

##### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

##### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

##### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 60 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสียหายทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

#### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

#### 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
  - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
  - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### 5.1 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและบริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจกรรมจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกันก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้นแต่ละรายการแยกจากกัน

### 5.2 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

### 5.3 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในบริษัท พีจีเอส สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น บริษัท พีจีเอส สเตช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

### 5.4 สัญญาเช่า

**การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า**

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

## **การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า**

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

### **5.5 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา**

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสิทธิภาพในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

### **5.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการลดลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการการลดลงของมูลค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

### **5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### **5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การขายสินค้าและบริการระหว่างกัน กำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
2. การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ กำหนดราคาโดยใช้ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันคิดจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยเงินฝากบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่งบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
4. ค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
5. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการธุรกิจที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
รายได้จากการบริการ	-	-	17.6	-
รายได้จากงานตามสัญญา	-	-	1.0	-
ต้นทุนจากงานตามสัญญา	-	-	0.6	3.6
ต้นทุนบริการ	-	-	6.4	2.9
รายได้อื่น	-	-	0.7	0.7
ดอกเบี้ยรับ	-	-	0.6	0.3
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	2.9	-	-	-
รายได้อื่น	5.5	-	-	-
ค่าเช่าและสาธารณูปโภคจ่าย	-	5.2	-	5.2
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	0.2	-	0.2

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	19,480	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	19,480	-
<u>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	581	4,312
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	581	4,312
<u>รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	-	10
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	2,514	-	-	-
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,514	-	-	10
<u>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	548	-
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	548	-
<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	138	-
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	138	-
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัทย่อย	-	-	76,000	22,800
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	-	1,700	-	1,700
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,700	76,000	24,500

## เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	2564			2565
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<i>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</i>				
บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	1,700	-	(1,700)	-
รวม	1,700	-	(1,700)	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม
	2564			2565
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<i>บริษัทย่อย</i>				
บริษัท อินโน ฮับ จำกัด	5,800	94,000	(23,800)	76,000
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	17,000	6,000	(23,000)	-
<i>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</i>				
บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	1,700	-	(1,700)	-
รวม	24,500	100,000	(48,500)	76,000

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	21,803	25,334
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	294	237
รวม	22,097	25,571



7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	104	119	76	74
เงินฝากธนาคาร	99,941	192,804	71,912	186,227
รวม	100,045	192,923	71,988	186,301

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.35 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	2,645	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	16,835	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	19,480	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	53,559	58,787	45,454	56,940
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	65,874	23,115	20,335	22,277
3 - 6 เดือน	1,891	132	-	132
6 - 12 เดือน	413	132	413	132
มากกว่า 12 เดือน	34,969	34,969	34,969	34,969
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	156,706	117,135	101,171	114,450
รวมลูกหนี้การค้า	156,706	117,135	120,651	114,450
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(38,262)	(34,969)	(35,382)	(34,969)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	118,444	82,166	85,269	79,481
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	581	4,312
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	203	2,830	47	132
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	2	-	17
รวมลูกหนี้อื่น	203	2,832	628	4,461
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	118,647	84,998	85,897	83,942

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้รวมลูกหนี้บริษัทมหาชน  
 แห่งหนึ่งที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลและค้างชำระนานกว่า 12 เดือน จำนวนเงิน 34.9 ล้านบาท  
 (2564: 34.9 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต  
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีเต็มจำนวน

นอกจากนี้ ยอดคงเหลือดังกล่าวได้รวมลูกหนี้การค้า ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศรายหนึ่ง จำนวน  
 42 ล้านบาท (2564: ไม่มี) ที่ค้างชำระ ผู้บริหารเชื่อว่าจะได้รับชำระจากลูกหนี้ดังกล่าวเต็มจำนวนจึงไม่ได้  
 บันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

บริษัทฯ ได้ประเมินสถานะและโอกาสที่คาดว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ และผู้บริหารเชื่อว่าค่าเพื่อ  
 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นประมาณการที่เหมาะสมและ  
 เพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบัน

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	34,969	49,037	34,969	49,037
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,293	(14,068)	413	(14,068)
ยอดคงเหลือปลายปี	38,262	34,969	35,382	34,969

## 9. รายได้ค้างรับ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่บันทึกบัญชี				
ไม่เกิน 3 เดือน	1,053	-	-	10
3 - 6 เดือน	1,094	-	-	-
6 - 12 เดือน	367	-	-	-
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,514	-	-	10
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่บันทึกบัญชี				
ไม่เกิน 3 เดือน	44,428	47,201	37,182	45,842
3 - 6 เดือน	1,735	876	1,555	876
6 - 12 เดือน	524	389	-	389
มากกว่า 12 เดือน	208	-	208	-
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	46,895	48,466	38,945	47,107
รวม	49,409	48,466	38,945	47,117

## 10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
งานบริการระหว่างทำตาม						
สัญญา	2,592	4,361	-	-	2,592	4,361
สินค้ำสำเร็จรูป	1,742	600	(1,416)	-	326	600
วัสดุสิ้นเปลือง	317	825	-	-	317	825
รวม	4,651	5,786	(1,416)	-	3,235	5,786

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
งานบริการระหว่างทำตาม						
สัญญา	2,191	4,357	-	-	2,191	4,357
สินค้ำสำเร็จรูป	1,416	-	(1,416)	-	-	-
รวม	3,607	4,357	(1,416)	-	2,191	4,357

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 1.4 ล้านบาท (2564: ไม่มี) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.4 ล้านบาท 2564: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

## 11. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

### 11.1 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>
<u>ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>		
เงินมัดจำ	-	1,630
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	-	1,630
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</u>		
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 11.1.1)	234,571	325,097
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	234,571	325,097
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	<u>234,571</u>	<u>326,727</u>

#### 11.1.1 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะ กิจการ
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564</b>	1,060
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	396,509
จำหน่ายระหว่างปี	
เงินสลับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	(122,108)
กำไรจากการขาย	19,442
รวม	(102,666)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	30,194
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	325,097
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	266,065
จำหน่ายระหว่างปี	
เงินสลับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	(216,844)
ขาดทุนจากการขาย	(40,750)
รวม	(257,594)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	(98,997)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>	<u>234,571</u>

## 11.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
เงินมัดจำ	6,707	5,881	5,941	5,526
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(152)	(274)	(152)	(274)
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ	6,555	5,607	5,789	5,252
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 11.2.1)	166,000	175,000	166,000	175,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	166,000	175,000	166,000	175,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	172,555	180,607	171,789	180,252

### 11.2.1 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
	และงบการเงิน
	เฉพาะกิจการ
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564</b>	-
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี	175,000
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	175,000
หัก: ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า	(9,000)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>	166,000

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินซิซี”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านผลิตงานซิลค์สกรีนเนมเพลท เลเบล สติกเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท ไชเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน) จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซิซี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้น 175 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท ไชเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งได้จ่ายเงินชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุนจากการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินซิซี”) จำนวน 9 ล้านบาท ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

## 12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	34,915	39,421	32,402	38,566
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,601	6,850	6,453	6,164
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด	633	619	480	608
อื่น ๆ	4,027	1,219	3,013	1,078
รวม	46,176	48,109	42,348	46,416

กลุ่มบริษัทถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของกลุ่มบริษัทโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของมูลค่าที่จะได้รับคืนและเชื่อมั่นว่าจะได้รับคืนทั้งจำนวนจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน		(หน่วย: พันบาท)	
									มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท วันทิววัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	5	5	100	100	5,000	5,000	(35)	(35)	4,965	4,965
	ล้านบาท	ล้านบาท								
บริษัท วันทิววัน (แคม โบเดีย) จำกัด	600,000	600,000	100	100	19,725	19,725	(19,725)	(19,725)	-	-
	เหรียญ	เหรียญ								
	สหรัฐ	สหรัฐ								
บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด	50	10	100	100	50,000	10,000	(15,000)	-	35,000	10,000
	ล้านบาท	ล้านบาท								
รวม					74,725	34,725	(34,760)	(19,760)	39,965	14,965

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท อิน โน ฮับ จำกัด จำนวน 15 ล้านบาท ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงิน เฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 13.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

#### บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด

- ก) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อิน โน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 700,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 7 ล้านบาท บริษัทย่อยได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและบริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
- ข) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อิน โน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 4,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท บริษัทย่อยได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนและบริษัทฯได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และบริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

### 13.3 การซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย

#### บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด

- ก) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว ในราคารวม 5 ล้านบาท และภายใน 4 เดือนหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น บริษัทย่อยจะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด อีกจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากทำธุรกรรมทั้งสองดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยจะถือหุ้นสามัญของบริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 2,964,000 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่ตกลงร่วมกันเป็นจำนวน 5 ล้านบาท รวมทั้งได้จ่ายเงินสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุ ได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ตามการประมาณการของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,474
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,997
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	420
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,601
อุปกรณ์	12,035
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,772
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,521
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(14,581)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,502)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,054)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,528)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	10,155
หัก: ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 32.28)	(3,278)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 67.72)	6,877
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย	(5,000)
ผลต่าง	1,877

อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินโน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทผู้ซื้อดังกล่าวเป็นจำนวนเงินรวม 6 ล้านบาท และการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้วตามสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นที่จ่ายซื้อในส่วนของกำไรหรือขาดทุน



รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริษัท อิน ไชท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564</b>	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	5,000
จำหน่ายระหว่างปี	
เงินสดรับจากการจำหน่าย	(6,000)
กำไรจากการขาย	1,000
<b>รวม</b>	(5,000)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	-

ข) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดในบริษัทดังกล่าวหลังการเพิ่มทุน ในราคารวม 100 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยได้จ่ายเงินมัดจำเพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว โดยได้จ่ายเงินชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน 80 ล้านบาทและได้รับการโอนหุ้นจำนวน 2,450,000 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นเดิมทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยในบริษัทดังกล่าวเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้ บริษัทย่อยรับรู้ค่าความนิยมจากผลต่างระหว่างราคาหุ้นที่จ่ายซื้อซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิในส่วนของงบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26,208
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4,266
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	266
อาคารและอุปกรณ์	1,128
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	72,896
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(377)
รายได้รับล่วงหน้า	(2,223)
ภาระหนี้สินภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ	(14,552)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	95,612
หัก: มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 51)	(48,762)
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ 49)	46,850
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย	100,000
ค่าความนิยม	53,150

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของของบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
จำนวนเงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย	100,000
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(26,208)
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	73,792

ในระหว่างปี 2565 บริษัท อิน โน ฮับ จำกัด ได้ดำเนินการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการของบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในระหว่างปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ทั้งนี้ภายในระยะเวลาการวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนเพิ่มเติม และทำการปรับงบการเงิน ณ วันที่ซื้อกิจการ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยหลักประกอบด้วยความเชี่ยวชาญ  
ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของผู้บริหารคนสำคัญและทีมพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ต

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการ  
ใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณ  
การทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุม  
ระยะเวลา 5 ปีสำหรับบริษัท ฟิจิตอล สปซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

อัตราการเติบโต	4.8
อัตราคิดลดก่อนภาษี	14.0

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากการคาดการณ์การเติบโตของตลาดและอัตราคิดลดเป็นอัตรา  
ก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้คืนใกล้เคียงกับมูลค่าตาม  
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

การลดลงของอัตราการเติบโตระยะยาว	3.6
การเพิ่มขึ้นของอัตราคิดลดก่อนภาษี	2.5

#### 13.4 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท วันทิววัน (กัมพูชา)  
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินกิจการถึงเดือนมกราคม 2565

ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี

## 14. อุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					รวม
	อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องมือและอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2564	41,646	674,029	222,645	2,241	431	940,992
ซื้อเพิ่ม	4,583	6,857	1,038	-	36,405	48,883
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(11,173)	(24,096)	(12,192)	(2,241)	-	(49,702)
โอนเข้า (ออก)	1,173	616	-	-	(1,789)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	190	280	287	-	-	757
31 ธันวาคม 2564	36,419	657,686	211,778	-	35,047	940,930
ซื้อบริษัทย่อยในระหว่างปี	56	715	357	-	-	1,128
ซื้อเพิ่ม	4,564	1,555	5,016	-	18,944	30,079
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(6,609)	(3,169)	(2,777)	-	-	(12,555)
โอนเข้า (ออก)	3,080	41,974	3,913	-	(48,967)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(39)	(56)	(59)	-	-	(154)
31 ธันวาคม 2565	37,471	698,705	218,228	-	5,024	959,428
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2564	32,591	648,055	214,655	2,241	-	897,542
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,038	16,023	5,050	-	-	25,111
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(9,583)	(18,083)	(12,181)	(2,241)	-	(42,088)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	174	280	284	-	-	738
31 ธันวาคม 2564	27,220	646,275	207,808	-	-	881,303
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,469	18,635	4,260	-	-	27,364
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(5,515)	(3,133)	(2,749)	-	-	(11,397)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(35)	(57)	(58)	-	-	(150)
31 ธันวาคม 2565	26,139	661,720	209,261	-	-	897,120
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2564	9,199	11,411	3,970	-	35,047	59,627
31 ธันวาคม 2565	11,332	36,985	8,967	-	5,024	62,308
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2564 (จำนวน 20.2 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						25,111
2565 (จำนวน 23.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						27,364

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องมือ และอุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2564	39,875	662,009	218,904	2,241	431	923,460
ซื้อเพิ่ม	4,582	1,408	983	-	36,405	43,378
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(11,173)	(15,915)	(12,192)	(2,241)	-	(41,521)
โอนเข้า (ออก)	1,173	616	-	-	(1,789)	-
31 ธันวาคม 2564	34,457	648,118	207,695	-	35,047	925,317
ซื้อเพิ่ม	49	1,207	4,036	-	18,944	24,236
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(4,765)	(424)	-	-	-	(5,189)
โอนเข้า (ออก)	3,080	41,974	3,913	-	(48,967)	-
31 ธันวาคม 2565	32,821	690,875	215,644	-	5,024	944,364
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2564	30,100	644,488	211,315	2,241	-	888,144
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,976	12,171	4,876	-	-	21,023
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายและ ตัดจำหน่าย	(9,583)	(15,517)	(12,181)	(2,241)	-	(39,522)
31 ธันวาคม 2564	24,493	641,142	204,010	-	-	869,645
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,832	16,361	3,958	-	-	24,151
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายและ ตัดจำหน่าย	(3,810)	(424)	-	-	-	(4,234)
31 ธันวาคม 2565	24,515	657,079	207,968	-	-	889,562
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2564	9,964	6,976	3,685	-	35,047	55,672
31 ธันวาคม 2565	8,306	33,796	7,676	-	5,024	54,802
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2564 (จำนวน 17.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						21,023
2565 (จำนวน 21.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)						24,151

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 857 ล้านบาท (2564: 841 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ 857 ล้านบาท (2564: 834 ล้านบาท)

## 15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	ดิจิทัล แพลตฟอร์ม	เครื่องหมาย การค้า	ค่าสิทธิในทีม นักกีฬา	สินทรัพย์ ดิจิทัล	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>							
1 มกราคม 2564	96,059	-	-	-	-	2,581	98,640
ซื้อเพิ่ม	5,716	-	-	-	-	4,183	9,899
โอนเข้า (ออก)	1,592	-	-	-	-	(3,479)	(1,887)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	126	-	-	-	-	-	126
31 ธันวาคม 2564	103,493	-	-	-	-	3,285	106,778
ซื้อบริษัทย่อยในระหว่างปี	15	64,150	8,731	-	-	-	72,896
ซื้อเพิ่ม/เพิ่มขึ้น	2,152	1,700	-	8,507	8,380	1,004	21,743
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(1,240)	-	-	-	(99)	(981)	(2,320)
โอนเข้า (ออก)	2,437	-	-	-	-	(2,437)	-
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	(26)	-	-	-	-	-	(26)
31 ธันวาคม 2565	106,831	65,850	8,731	8,507	8,281	871	199,071
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>							
1 มกราคม 2564	66,524	-	-	-	-	-	66,524
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	7,115	-	-	-	-	-	7,115
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	124	-	-	-	-	-	124
31 ธันวาคม 2564	73,763	-	-	-	-	-	73,763
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,773	4,929	711	275	-	-	11,688
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วน ที่จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(1,091)	-	-	-	-	-	(1,091)
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	(23)	-	-	-	-	-	(23)
31 ธันวาคม 2565	78,422	4,929	711	275	-	-	84,337
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>							
1 มกราคม 2564	-	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	4,582	-	-	-	-	-	4,582
31 ธันวาคม 2564	4,582	-	-	-	-	-	4,582
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	7,060	-	7,060
31 ธันวาคม 2565	4,582	-	-	-	7,060	-	11,642
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
31 ธันวาคม 2564	25,148	-	-	-	-	3,285	28,433
31 ธันวาคม 2565	23,827	60,921	8,020	8,232	1,221	871	103,092

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์ ดิจิทัล	คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>				
1 มกราคม 2564	86,332	-	2,508	88,840
ซื้อเพิ่ม	5,716	-	4,183	9,899
โอนเข้า (ออก)	560	-	(2,410)	(1,850)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2564	92,608	-	4,281	96,889
ซื้อเพิ่ม/เพิ่มขึ้น	1,905	3,890	1,004	6,799
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(981)	(981)
โอนเข้า (ออก)	2,437	-	(2,437)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2565	96,950	3,890	1,867	102,707
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>				
1 มกราคม 2564	64,369	-	-	64,369
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,673	-	-	4,673
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2564	69,042	-	-	69,042
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,216	-	-	5,216
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-
31 ธันวาคม 2565	74,258	-	-	74,258
<b>ค่าเพื่อการด้อยค่า</b>				
31 ธันวาคม 2564	-	-	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	2,669	-	2,669
31 ธันวาคม 2565	-	2,669	-	2,669
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>				
31 ธันวาคม 2564	23,566	-	4,281	27,847
31 ธันวาคม 2565	22,692	1,221	1,867	25,780

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำหน่ายหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 50.6 ล้านบาท (2564: 48.5 ล้านบาท) และ งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.6 ล้านบาท (2564: 47.9 ล้านบาท)

### สินทรัพย์ดิจิทัล

(ก) ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัล สกุลเงิน SIX Coin เป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator) โดยบริษัทฯ จะยังไม่สามารถขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน บริษัทฯ ได้มีการชำระเงินตามสัญญาในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทฯ บันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจำนวน 2.6 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ข) จากการเข้าทำสัญญาส่วนแบ่งผลประโยชน์จากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มกับสกุลเงินดิจิทัล ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 27 บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยังได้รับเงินดิจิทัล Hub coin ประเภท Utility Token จำนวน 10.7 ล้านหน่วยดิจิทัล อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยไม่ได้รับรู้เงินดิจิทัลดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ต่อมา ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ซื้อเงินดิจิทัล สกุลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 8.8 ล้านหน่วยดิจิทัล ในราคา 4.1 ล้านบาท จากบริษัทที่จดทะเบียนใน ต่างประเทศรายเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น ด้วยการจ่ายเป็นเงินสดให้อีกบริษัทหนึ่งตามที่ระบุใน ใบแจ้งหนี้ และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” ทั้งนี้ บริษัทย่อยบันทึกบัญชีขาดทุน จากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทั้งจำนวน 4.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (ค) ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทำ สัญญาให้บริการใช้พื้นที่บนแพลตฟอร์มกับบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 7 เดือน และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้ค่าบริการ” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 3.0 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยตกลงที่จะรับชำระค่าบริการเป็น รายงวด 6 งวด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทย่อยได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนวิธีการชำระค่าบริการเป็นชำระด้วยเงินสกุลดิจิทัลสกุลหนึ่งจำนวน 100.0 ล้าน หน่วยดิจิทัลแทน โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด 11 งวด ภายในเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทย่อยได้รับชำระเงินสกุลดิจิทัลจำนวนรวม 13.1 ล้านหน่วยดิจิทัล โดยในเดือน กรกฎาคม 2565 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาขายเงินสกุลดิจิทัลออกไปบางส่วนจำนวน 3.1 ล้านหน่วยดิจิทัล ไปให้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (เกี่ยวข้องกันโดยกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว) ที่มี ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกันกับบริษัทที่ชำระค่าบริการให้บริษัทย่อยด้วยเงินสกุลดิจิทัล ในราคา 6 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยได้รับชำระเงินในเดือนกันยายน 2565 และมีกำไรจากการขาย ประมาณ 5.5 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ชำระรายการดังกล่าวเป็นเงินสด ให้แก่กรรมการอีกท่านหนึ่งของกลุ่มบริษัท เพื่อนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทย่อย แทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าค้างชำระจำนวน 2.8 ล้านบาท และมีสกุล เงินดิจิทัลคงเหลือจำนวน 10.0 ล้านหน่วยดิจิทัล แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” จำนวน 0.3 ล้านบาท แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” ทั้งนี้ บริษัทย่อยบันทึกขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์ไม่มี ตัวตนดังกล่าว จำนวนรวม 3.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### คำสิทธิในทีมนักกีฬา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทีมนักกีฬา อีสปอร์ต รวมถึงลิขสิทธิ์ของทีมดังกล่าวกับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.5 ล้านบาท โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565



นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 บริษัท พีจีเอส สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทีมนักกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงลิขสิทธิ์ของทีมดังกล่าวกับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565

#### 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	8,312	7,304	7,497	6,711
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	548	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	5,406	9,245	5,314	9,041
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	-	-	138	-
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	1,574	1,007	704	574
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	69,029	28,679	29,714	27,288
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>84,321</u>	<u>46,235</u>	<u>43,915</u>	<u>43,614</u>

#### 17. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 5 ปี

##### 17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564</b>	52,751	51,611
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	4,995	4,995
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี	(20,724)	(20,724)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(13,045)	(12,125)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</b>	23,977	23,757
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	3,863	2,666
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี	(1,714)	(1,714)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(11,515)	(11,043)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>	<u>14,611</u>	<u>13,666</u>

## 17.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	15,578	25,840	14,574	25,607
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(447)	(1,068)	(419)	(1,061)
รวม	15,131	24,772	14,155	24,546
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(10,057)	(11,659)	(9,575)	(11,518)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,074	13,113	4,580	13,028

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ยอดคงเหลือต้นปี	24,772	54,860	24,546	53,705
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่างปี	3,863	4,995	2,666	4,995
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	752	1,815	722	1,791
หัก: เงินสดจ่ายชำระค่าเช่าระหว่างปี	(12,423)	(13,882)	(11,946)	(12,929)
การยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี	(1,833)	(23,016)	(1,833)	(23,016)
ยอดคงเหลือปลายปี	15,131	24,772	14,155	24,546

## 17.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	11,515	13,045	11,043	12,125
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	752	1,815	722	1,791
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	3,349	3,228	3,349	3,228

17.4 อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 15.8 ล้านบาท (2564: 17.1 ล้านบาท) (เฉพาะกิจการ: 15.3 ล้านบาท (2564: 16.2 ล้านบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	7,739	7,568	8,434	7,415
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	2,280	3,111	1,501	2,831
อื่นๆ	5,267	2,341	3,838	2,127
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น</b>	<b>15,286</b>	<b>13,020</b>	<b>13,773</b>	<b>12,373</b>

19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน</b>				
<b>ต้นปี</b>	10,110	15,297	9,554	14,030
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,399	1,528	1,892	1,354
ต้นทุนดอกเบี้ย	204	175	195	156
ต้นทุนบริการในอดีต	16	-	-	-
โอนย้ายพนักงาน	-	-	-	(23)
ผลกำไรที่เกิดจากการชำระผลประโยชน์	(9)	(285)	(9)	(285)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(465)	-	(465)	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	21	(108)	19	(106)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(916)	(1,455)	(840)	(1,395)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	991	(5,042)	665	(4,177)
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>12,351</b>	<b>10,110</b>	<b>11,011</b>	<b>9,554</b>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนการให้บริการ	1,680	925	1,527	836
ค่าใช้จ่ายในการขาย	126	52	126	15
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	804	441	425	351
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	2,610	1,418	2,078	1,202

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1.6 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ: 1.6 ล้านบาท) (2564: ไม่มี (งบเฉพาะกิจการ: ไม่มี))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยล่วงหน้าหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 12 ปี (2564: 13 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.3 - 2.7	1.7 - 1.9
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.5 - 5.0	2.5 - 5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 33	0 - 34

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	(1.1)	(1.1)	1.3	1.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.3	1.1	(1.2)	(1.0)
	เพิ่มขึ้น 20%		ลดลง 20%	
	2565	2564	2565	2564
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.9)	(1.8)	2.4	2.4

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	เพิ่มขึ้น 1%		ลดลง 1%	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	(1.0)	(1.0)	1.2	1.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.2	1.1	(1.1)	(1.0)
	เพิ่มขึ้น 20%		ลดลง 20%	
	2565	2564	2565	2564
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.7)	(1.7)	2.2	2.4

## 20. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติดังนี้

- 20.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 280 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 840 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 26 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 279,999,995 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 279,999,995 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 รวมเป็นทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 559,999,995 บาท

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังนี้

- 20.2 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 840,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 839,999,995 บาท (หุ้นสามัญ 839,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
- 20.3 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 839,999,995 บาท (หุ้นสามัญ 839,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 895,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 895,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 55,000,005 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(จำนวนหุ้นสามัญ)	(บาท)
<u>ทุนจดทะเบียน</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	280,000,000	280,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564	560,000,000	560,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	840,000,000	840,000,000
ลดทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565	(5)	(5)
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565	55,000,005	55,000,005
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	895,000,000	895,000,000

**21. สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1.6 ล้านบาท (2565: ไม่มี)

## 22. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

### 22.1 รายได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2565	2564
รายได้ที่รับรู้ในระหว่างปีที่เคยรวมอยู่ในยอดคงเหลือของหนี้สินที่ เกิดจากสัญญา	318	705
	<u>318</u>	<u>705</u>

### 22.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 612.6 ล้านบาท (2564: 663.0 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติงานต่อของสัญญาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี (2564: 5 ปี)

## 23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น ของพนักงาน	416,032	386,863	349,502	368,645
ค่าเสื่อมราคา	38,879	38,156	35,194	33,148
ต้นทุนอุปกรณ์และบริการสำหรับงาน โครงการเพื่อขาย	11,709	8,163	7,624	7,122
ค่าเช่าและบริการจ่ายตามสัญญาเช่า ดำเนินงาน	16,606	21,184	14,706	19,928
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	17,001	26,490	16,094	24,442
ค่าตัดจำหน่าย	11,688	7,115	5,216	4,673
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,293	35	413	35
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน บริษัทย่อย	-	-	15,000	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทาง การเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8,878	-	8,878	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,060	4,582	2,669	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน ในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	98,997	-	98,997	-

## 24. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	456	5,225	-	5,205
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล แตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ ผลแตกต่างชั่วคราว	(24,009)	7,506	(22,088)	8,533
<b>ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<u>(23,553)</u>	<u>12,731</u>	<u>(22,088)</u>	<u>13,738</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2565</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2564</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(19)	1,321	31	1,136
	<u>(19)</u>	<u>1,321</u>	<u>31</u>	<u>1,136</u>



รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล	(139,312)	68,410	(156,834)	82,631
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(27,862)	13,682	(31,367)	16,526
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	62	70	40	66
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(374)	(507)	(374)	(507)
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้ใน งวดก่อนซึ่งนำมาใช้ลดค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	(3,820)	(2,737)	-	(2,592)
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้	7,776	1,857	6,000	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด บัญชีที่ไม่ได้รับรู้ / กลับรายการ	665	347	3,613	245
อื่น ๆ	-	19	-	-
รวม	4,309	(951)	9,279	(2,788)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(23,553)	12,731	(22,088)	13,738

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนชั่วคราว	13,771	-	13,771	-
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	315	201	141	115
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,470	2,022	2,202	1,911
สำรองวันลาพักร้อนสะสม	125	130	119	127
การคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี	406	915	13	678
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	113	55	113	55
สัญญาเช่า	103	159	98	158
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่				
หมุนเวียนอื่น	1,800	-	1,800	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,895	916	534	-
การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	283	-	283	-
อื่นๆ	1	2	1	2
รวม	21,282	4,400	19,075	3,046
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนชั่วคราว	-	(6,028)	-	(6,028)
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมจากการซื้อบริษัทย่อย	(13,433)	-	-	-
รวม	(13,433)	(6,028)	-	(6,028)
<b>สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>7,849</b>	<b>(1,628)</b>	<b>19,075</b>	<b>(2,982)</b>
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	21,282	1,354	19,075	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(13,433)	(2,982)	-	(2,982)
<b>สินทรัพย์(หนี้สิน)ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>7,849</b>	<b>(1,628)</b>	<b>19,075</b>	<b>(2,982)</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 39.40 ล้านบาท และ 0.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 7.0 ล้านบาท) (2564: 77.01 ล้านบาท และ 0.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 5.9 ล้านบาท)) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและมีผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2570

## 25. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นเพื่อสะท้อนการออกหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีที่น่าเสนอ ดังนั้น กำไรต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จึงปรับปรุงเพื่อการเปรียบเทียบ

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
			จำนวนหุ้นสามัญ			
	กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(116,221)	55,679	560,000	522,273	(0.21)	0.11
<b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (OTO-W1)	-	-	220,227	210,948		
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด</b>						
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี - สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	(116,221)	55,679	780,227	733,211	(0.15)	0.08

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>						
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(134,746)	68,894	560,000	522,273	(0.24)	0.13
<b>ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด</b>						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (OTO-W1)	-	-	220,227	210,948		
<b>กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด</b>						
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี - สมมติ ว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จากใบสำคัญแสดงสิทธิ	(134,746)	68,894	780,227	733,211	(0.17)	0.09

## 26. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1”) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	280,000,000 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อ	:	279,998,669 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท
วิธีการเสนอขาย	:	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	3 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ธันวาคม 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันสิ้นสุดอายุ	:	29 พฤศจิกายน 2567
วันกำหนดการใช้สิทธิ	:	ใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 2 ครั้ง คือ ณ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 1 ปี 6 เดือน (31 พฤษภาคม 2566) และวันครบกำหนดอายุ 3 ปีของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (29 พฤศจิกายน 2567)

ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 279,998,669 หน่วย

## 27. รายได้อื่น

ในเดือนมีนาคม 2565 บริษัท พีจีเอส เคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาส่วนแบ่งผลประโยชน์จากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มกับสกุลเงินดิจิทัล กับบริษัทที่จดทะเบียนในไทย 1 ราย และ บริษัทที่จดทะเบียนต่างประเทศอีก 1 ราย โดยได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมมีมูลค่ารวม 2.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้รับชำระเป็นเงินสดนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยในเดือนเมษายน 2565 และรับรู้เป็น “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าว ยังมีกำไรจากการขายเงินสกุลดิจิทัลจำนวน 5.5 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15

## 28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้

1. ส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ (Outsourced Contact Center Services and System Maintenance) โดยการรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกอบด้วย บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์
2. ส่วนงานบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) เป็นส่วนงานที่ให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลอย่างครบวงจรสำหรับองค์กรที่ต้องการจะลงทุนและติดตั้งระบบให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ส่วนงานรับจ้างให้บริการสื่อทางการตลาดบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน เป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนงานรับจ้างให้บริการ ศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ		ส่วนงานบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ ศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ		ส่วนงานรับจ้างให้บริการ สื่อการตลาดบนแพลตฟอร์ม เกมออนไลน์และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต		รวมส่วนงานที่รายงาน		รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขายงานตามสัญญาและบริการ												
รายได้จากลูกค้าภายนอก	541,433	560,217	15,945	37,197	63,079	-	620,457	597,414	-	-	620,457	597,414
รายได้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25,900	2,855	3,994	3,583	-	-	29,894	6,438	(29,894)	(6,438)	-	-
รวมรายได้จากการขายงานตามสัญญาและบริการ	567,333	563,072	19,939	40,780	63,079	-	650,351	603,852	(29,894)	(6,438)	620,457	597,414
ต้นทุนขายและงานตามสัญญาและบริการ	(466,358)	(468,795)	(13,517)	(26,730)	(55,494)	-	(535,369)	(495,525)	22,378	6,438	(512,991)	(489,087)
กำไรของส่วนงาน	100,975	94,277	6,422	14,050	7,585	-	114,982	108,327	(7,516)	-	107,466	108,327
รายได้อื่น											14,180	58,713
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ											(1,522)	(5,720)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(99,889)	(102,383)
ค่าใช้จ่ายอื่น											(159,118)	(4,659)
รายได้ทางการเงิน											257	1,031
ต้นทุนทางการเงิน											(809)	(1,913)
กลับรายการจากการตัดค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน											123	15,014
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน											(139,312)	68,410
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้											23,553	(12,731)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี											(115,759)	55,679
จังหวัดเวลาการรับรู้รายได้												
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง											(620,457)	597,414
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า											(620,457)	597,414

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	620,260	595,187
กัมพูชา	197	2,227
รวม	<u>620,457</u>	<u>597,414</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี)		
ประเทศไทย	233,438	112,037
กัมพูชา	-	263
รวม	<u>233,438</u>	<u>112,300</u>

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 54.1 ล้านบาท (2564: 48.3 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานรับจ้างให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและบริการบำรุงรักษาระบบ

## **29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนและพนักงานจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4.2 ล้านบาท (2564: 4.5 ล้านบาท)

### 30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

#### 30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำและสัญญาบริการ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สกุลเงินบาท				
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	9.1	16.7	7.6	16.4
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	5.1	9.2	3.4	9.1
	<u>14.2</u>	<u>25.9</u>	<u>11.0</u>	<u>25.5</u>

#### 30.2 การรับประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 26.4 ล้านบาท (2564: 73.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา	26.1	72.9
ประกันการใช้ไฟฟ้า	0.3	0.3
	<u>26.4</u>	<u>73.2</u>



### 31. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	234.6	-	234.6
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	166.0	166.0

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ระดับ 1	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน			
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน	325.1	-	325.1
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	175.0	175.0

### 32. เครื่องมือทางการเงิน

#### วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

#### 32.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

### **ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา**

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าที่มีฐานะด้านการชำระหนี้ดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงิน และฐานลูกค้าของบริษัทมีจำนวนมากมาย

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งค่าเผื่อของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

### **เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร**

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

## **32.2 ความเสี่ยงด้านตลาด**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม			
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>										
เงินสดและรายการเทียบเท่า										
เงินสด	-	-	99.9	192.8	0.1	0.1	100.0	192.9	0.13 - 0.35	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	118.6	85.0	118.6	85.0	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	1.7	-	-	-	-	-	1.7	-	0.67, 1.95
รายได้ค้างรับ	-	-	-	-	49.4	48.5	49.4	48.5	-	-
	-	1.7	99.9	192.8	168.1	133.6	268.0	328.1		
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	84.3	46.2	84.3	46.2	-	-
	-	-	-	-	84.3	46.2	84.3	46.2		

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี		อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามราคาตลาด		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		รวม			
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>										
เงินสดและรายการเทียบเท่า										
เงินสด	-	-	71.9	186.2	0.1	0.1	72.0	186.3	0.13 - 0.35	0.05 - 0.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	85.9	83.9	85.9	83.9	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	76.0	24.5	-	-	-	-	76.0	24.5	0.67	0.67, 1.95
รายได้ค้างรับ	-	-	-	-	38.9	47.1	38.9	47.1	-	-
	76.0	24.5	71.9	186.2	124.9	131.1	272.8	349.8		
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>										
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	43.2	43.6	43.2	43.6	-	-
	-	-	-	-	43.2	43.6	43.2	43.6		

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากเงินตรอง่ายให้แก่บริษัทย่อยและจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม /		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565	2564	2565	2564
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	0.01	34.7335	33.5929

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัท ไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศ

### 32.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคาร และมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารหลายแห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วว่า กลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงได้ข้อสรุปว่า ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
<b>รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	84,321	-	84,321
หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17)	10,057	5,074	15,131
<b>รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์</b>	<b>94,378</b>	<b>5,074</b>	<b>99,452</b>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	46,235	-	46,235
หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17)	11,659	13,113	24,772
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	57,894	13,113	71,007

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	43,915	-	43,915
หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17)	9,575	4,580	14,155
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	53,490	4,580	58,070

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	43,614	-	43,614
หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 17)	11,518	13,028	24,546
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	55,132	13,028	68,160

### 32.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับ การยอมรับโดยทั่วไป ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 32.5 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-
ซื้อระหว่างปี (มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ)	175,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	175,000
ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน	(9,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	166,000

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสรุปได้ดังนี้

เครื่องมือทางการเงิน	เทคนิคการวัดมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญ	อัตราที่ใช้
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	คิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ	อัตราต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนัก	8.97%

### 33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.2:1 (2564: 0.1:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.1:1 (2564: 0.1:1)

### 34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

34.1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 มีมติที่สำคัญอนุมัติ ดังนี้

- ก) อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ผลิต ประกอบและจำหน่ายรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้ง
- ข) อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนบางส่วนในบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ขายเงินลงทุนดังกล่าวให้บริษัทฯ จำนวน 6,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (บริษัทดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิม 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 52,500,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทฯ ซื้อมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 มกราคม 2566

34.2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 มีมติที่สำคัญอนุมัติ ดังนี้

- ก) อนุมัติให้บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินโน ฮับ จำกัด โดยมีแผนดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญบางส่วน หรือทั้งหมดที่บริษัท อินโน ฮับ จำกัด ถืออยู่ นอกจากนี้ มีแผนดำเนินการลดสัดส่วนกรรมการ ซึ่งส่งผลให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด สูญเสียอำนาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการบริหารจัดการ
- ข) อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการใช้พื้นที่บนแพลตฟอร์มระหว่างบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระค่าบริการจากรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล (เหรียญ Z7 Dao) เป็นเงินบาท

### 35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566